

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2552 และแจ้งยกเลิกกิจการบริษัทย่อย

บริษัท เสด้า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใ้ขอชี้แจงถึงผลการดำเนินงานในไตรมาสสองของปี 2552 (เม.ย.-มิ.ย 2552) ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย 2552 และขอแจ้งการยกเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัท เสด้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (กวางเจา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของปี 2552

ยอดขายในไตรมาสที่สองของปี 2552 มีอัตราการลดลงร้อยละ 27.3 จากจำนวน 8,342 ล้านบาทในไตรมาสที่สองของปีก่อนลงเหลือ 6,063 ล้านบาทในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอยมาอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายรวมที่ลดลงส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) และกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริโภค (consumer electronic) เช่น พัดลมระบายความร้อน (DC fan) อแดปเตอร์ เป็นต้น โดยมียอดขายลดลงประมาณร้อยละ 30 – 40 ในขณะที่ยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สวิตซ์ชิงเพาเวอร์สำหรับระบบโทรคมนาคม (telecom power systems) มียอดลดลงประมาณร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับยอดขายในไตรมาสที่สองของปีก่อน

อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาสที่สองของปี 2552 ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 22.7 ของไตรมาสเดียวกันปีก่อนเป็นร้อยละ 26.4 ในไตรมาสนี้ เนื่องจากการปรับลดราคาของวัตถุดิบบางประเภทในช่วงครึ่งปีแรกอย่างต่อเนื่อง เช่น ทองแดง อลูมิเนียมและเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น จึงส่งผลให้ต้นทุนขายลดลง และจากการที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากจำนวน 387 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.6 ของยอดขายในไตรมาสที่สองของปีก่อน เพิ่มขึ้นเป็น 424 ล้านบาทหรือร้อยละ 7 ของยอดขาย นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายจากการขายและดำเนินงาน ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.8 ของยอดขายในไตรมาสที่สองของปีก่อนเป็นร้อยละ 12.4 ในไตรมาสนี้ ซึ่งเป็นผลจากการที่ยอดขายลดลงตามที่กล่าวข้างต้น จึงเป็นผลให้กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 39 จากจำนวน 694 ล้านบาทในไตรมาสที่สองปีก่อนเหลือ 421 ล้านบาทใน

ไตรมาสนี้ และประกอบกับการมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 40.5 ล้านบาทรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้ลดลงเหลือ 301 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 52 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

2. ยกเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทเตลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (กวางเจา)

บริษัทเตลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (สวีตเซอร์แลนด์) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทเตลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (กวางเจา) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 โดยคาดว่าจะได้รับเงินจากการชำระบัญชีตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ 12.2 ล้านบาท (ประมาณ 65 ล้านบาท)

บริษัทเตลต้า เอนเนอร์ยี ซิสเต็ม (กวางเจา) ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีน ปัจจุบันมีทุนชำระแล้วจำนวน 24,862,122 หยวน และเนื่องจากปัจจุบันไม่มีความจำเป็นต้องใช้การดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวอีกต่อไป บริษัทฯ จึงได้พิจารณาเห็นควรให้ยกเลิกกิจการและชำระบัญชีของกิจการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม / นายหมีง เจิ้ง หวัง)

กรรมการ / รองประธานกรรมการ